

Số: 87/ CV-TT/YT

Thiệu Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v tiêm bù mũi vắc xin có thành phần  
DPT, VGB cho trẻ trong TCMR

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn

Thực hiện Công văn số 559/YTDP-KSBTN ngày 08/4/2019 của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa về việc tiêm bù mũi vắc xin có thành phần DPT, VGB cho trẻ trong TCMR. Để đảm bảo tỷ lệ tiêm vắc xin CombeFive đạt trên 95% và tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 01 tuổi năm 2019 đạt trên 95%, Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Rà soát, lập danh sách toàn bộ số đối tượng của năm 2018 chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib và tiêm bù ngay khi được cung ứng vắc xin. Cụ thể như sau:

+ Đối với trẻ < 01 tuổi: sẽ tiêm bù bằng vắc xin Combe Five (DPT-VGB-Hib) cho đối tượng, đảm bảo giãn cách giữa các mũi tiêm ít nhất 01 tháng.

+ Đối với trẻ  $\geq$  01 tuổi: rà soát lại lịch sử tiêm chủng của trẻ, nếu trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib (DPT-VGB-Hib) thì tiêm bằng vắc xin DPT và Viêm gan B, đảm bảo đủ 3 mũi vắc xin chứa thành phần phòng bệnh: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B.

Triển khai tiêm cho đối tượng bắt đầu từ tháng 5/2019.

+ Căn cứ trên rà soát đối tượng, chủ động dự kiến vắc xin DPT và Viêm gan B hằng tháng (ngoài vắc xin DPT thường xuyên cho trẻ 18 tháng và VGB sơ sinh) để triển khai cho đối tượng trẻ  $\geq$  01 tuổi nói trên.

+ Tổng hợp đối tượng, dự kiến vắc xin theo mẫu, gửi bằng văn bản về khoa KSD - HIV và mail: [ksdthieuhhoa@gmail.com](mailto:ksdthieuhhoa@gmail.com) trước ngày 19/4/2019.

*Lưu ý: Trẻ vẫn sẽ được tiêm nhắc lại vắc xin DPT khi đủ 18 tháng và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu là 01 tháng.*

2. Đối với trẻ tiêm chủng thường xuyên của năm 2019: thực hiện tốt việc quản lý đối tượng, truyền thông về hiệu quả phòng bệnh và tính an toàn của vắc

xin trong chương trình TCMR. Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ < 1 tuổi đạt trên 95%.

3. Thông báo cho các cha mẹ, người chăm sóc trẻ về lịch tiêm bù vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B để phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo kế hoạch, đồng thời tư vấn cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ cách theo dõi tại nhà.

4. Thực hiện đúng các quy định về thực hành tiêm chủng an toàn, đặc biệt là công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng và theo dõi sau tiêm chủng.

Nhận được công văn này đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ Bs Lê Mạnh Hùng ( Sdt 0979.829.405), Bs Nguyễn Thị Nhung (Sdt 0979.491.694) để cùng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:VT.



Lê Lương Khang

TRUNG TÂM Y TẾ THIẾU HÒA  
TRẠM Y TẾ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Bảng tổng hợp đối tượng trên 01 tuổi tiêm bổ sung vắc xin DPT, VGB năm 2019**

STT	THÔN/XÓM	Đối tượng tiêm DPT			Đối tượng tiêm VGB		
		Mũi 1	Mũi 2	Mũi 3	Mũi 1	Mũi 2	Mũi 3
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>TỔNG</b>							

Người tổng hợp

Ngày tháng năm 2019  
Trưởng trạm